

ที่ สธ 1003.4/ว

547



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลรายงานการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. Username และ password เพื่อเข้าใช้งานระบบ FDA reporter
๒. คู่มือการตรวจสอบข้อมูลรายงานการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พัฒนาโปรแกรม เพื่อให้ผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลรายงานการกระจายวัตถุเสพติด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบ real time ทดแทนการรายงานข้อมูลจากเดิมที่เป็นการรายงานตามแบบที่กฎหมายกำหนดทั้งที่เป็นเอกสาร หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (excel) เพื่อรองรับกับข้อมูลรายงานที่จะมีมากขึ้นในอนาคต โดยมุ่งหวังให้การประมวลผลการกระจายวัตถุเสพติด มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเฝ้าระวังได้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กองควบคุมวัตถุเสพติด ได้เปิดให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่ายวัตถุเสพติด เริ่มรายงานการรับ-จ่ายวัตถุเสพติดดังกล่าวผ่านระบบที่ได้พัฒนาขึ้นแล้ว

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอแจ้งว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด สามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูป ผ่านทางระบบระบบอินเทอร์เน็ต ได้ ๒ ช่องทางหลัก คือ

๑) ข้อมูลการกระจายตัวยาวัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติด ตัวยาว Diazepam, Alprazolam, Lorazepam, ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๓ ตำรับที่มี Codeine เป็นส่วนผสม และตัวยาว Pseudoephedrine สูตรเดี่ยว สามารถเข้าดูผ่านช่องทางของระบบโลจิสติกส์ โดยใช้ Username และ password เดิมที่จังหวัดใช้ในการออกใบอนุญาตจากระบบโลจิสติกส์

๒) ข้อมูลการกระจายยา Pseudoephedrine สูตรผสม สามารถเข้าดูผ่านช่องทางของระบบเฝ้าระวังการจำหน่าย (FDA reporter) โดยใช้ Username และ password ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดส่งให้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะขอยกเลิกการส่งเอกสารข้อมูลการกระจายในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Excel) และเอกสารให้ทางสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด โดยได้ส่งคู่มือการตรวจสอบข้อมูลรายงานการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปฐุม สวรรค์ปัญญาเลิศ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กองควบคุมวัตถุเสพติด

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๗๗๗๑-๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๗๗๗๓